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นายทวีเกียรติ   ปรีชาพานิชพัฒนา
นายสวัสดิ์       วิราช 
นายสุพรรณ    ซึมรัมย์ 
นายเสรี         ซอยรัมย์ 
นายยุทธพงษ์   ตีระมาศวณิช 
นายสง่า         ศรีพนามน้อย 
นายบัญชา     ศรีพนามน้อย    
นายสุทิน       ซุงรัมย์ 
นายปัญญา     มาจิตต์ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

ทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา
สวัสดิ์       วิราช 
สุพรรณ    ซึมรัมย์ 
เสรี         ซอยรัมย์ 
ยุทธพงษ์    ตีระมาศวณิช 
สง่า        ศรีพนามน้อย  
บัญชา   ศรีพนามน้อย        
สุทิน       ซุงรัมย ์
ปัญญา     มาจิตต ์

 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสวัสดิ์     วิราช   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2. นายชวนชัย     ตีระมาศวณิช  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
3. นายภูชิต      แช่มรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. พ.ต.อ.ชูสิทธิ์  หล่อแสง   ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย 
2. พ.ต.อ.วินัย  พันธุ์นิน   สารวัตรอ านวยการสถานีต ารวจภูธรทะเมนชัย 
3. นายพิพัฒน์  เรืองประโคน  รองปลัดเทศบาต าบลทะเมนชัย 
4. นางนุชนาฏ             ชาญรัมย์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางประสพสุข    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
6. นางสาวรุ่งรัตน์    ถนอมสิน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
7. นางประครอง  แซมรัมย์  นักวิชาการศึกษารักษาราชการผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวพิมพ์ลดา    ธีระมนต์ปราณีต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาวนภัสนันท์     สุดตาชาติ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
10. นายสุที    แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้านบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13 
11. นายธนาเดช   ตีระมาศวณิช  ผู้ใหญ่บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 

  ประธานกล่าวสวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคณุผู้ทีม่าประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกันและกล่าวเปิดการประชุมด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     1. นายสวัสดิ์    วิราช  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 

       2. นายชวนชัย    ตีระมาศวณิช สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
            3. นายภูชิต     แช่มรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
        

ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

                ประธานได้ เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  18  ธันวาคม พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยได้ตรวจสอบรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้ งที่  1 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  18 ธันวาคม   

พ.ศ.2562  มีสมาชิกท่านไหนจะแก้ไขหรือไม่ครับ เชิญปลัดเทศบาล ครับ 
นายปัญญา  มาจิตต ์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผม นายปัญญา  
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  มาจิตต์ ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หน้าที่  5 ตรงข้อความใหม่  รายการใหม ่   

จากจ านวน 2 คัน เป็นจ านวน 1 คัน ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยท่านไดจะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม ครับ  

 มติที่ประชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ  7 เสียง            
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ต าบลทะเมนชัย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครับ 
น.ส.พิมพ์ลดา ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้ เข้าร่วมประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต  นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน

ช านาญการ   ขออนุญาตรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน  7 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 1. การ
พัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 2. การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 3.การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง" 4. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต   5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และ          
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7.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ อภิปราย
ผลเป็นดังต่อไป คือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง  พบว่าประชาชนมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้น าโครงการที่เป็นความต้องการ
ของประชาชนมาสู่การปฏิบัติ  สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้  แต่ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  เนื่องจากด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้บางพ้ืนที่ยังไม่มีถนนที่ปลอดภัย 
ปั ญ ห า น้ า ท่ ว ม ขั ง ยั ง ท า ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ ห า ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง                      
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการพบว่า   ประชาชน 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง       
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  พบว่า ประชาชน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ ปานกลาง              
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พบว่า ประชาชน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยพบว่า เทศบาลต าบล
ทะเมนชัยควรพิจารณาโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนสู่การปฏิบัติ       
ให้เกิดผลให้ครอบคลุมและด าเนินการให้ถูกต้องเป็นธรรมโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การแก้ไขปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค การจัดสรรงบประมาณและการ
สรรหาบุคลากรเฉพาะทางเข้ามาปฏิบัติงานให้ถูกต้องกับงาน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้เป็นที่รู้จักของต าบลให้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมอาชีพและจัดหาช่องทางจัด
จ าหน่ายเพ่ือให้ เกิดรายได้ที่ยั่ งยืนและคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้          
ดิฉันขออนุญาต  เรียนข้อมูล มีท่านไหนจะสอบถามไหมค่ะ  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ท่านไดจะสอบถามอะไรไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 3.2  เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ 1) ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ผู้ บ ริ ห า ร                   
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตชี้แจงเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ปัจจุบันนี้ ทางเทศบาลฯ ได้ใช้แผน   

  5 ปี ซึ่งมีอยู่แล้ว แต่โครงการต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนปลงชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
และงบประมาณซึ่งต้องโอนเงินมากขึ้น โดยเทศบาลฯได้มีการประชุมแผน           
ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาฯ  พิจาณาแผนแล้วจึงน าเสนอคณะผู้บริหาร โดยครั้งนี้    
มีการเปลี่ยนแปลงแผน จ านวน 12 โครงการ งบประมาณจ านวน 4,200,000.-บาท 
โครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการ และเป้าหมาย/ผลผลิตของ
โครงการ งบประมาณท่ีมากขึ้นจากเดิมและได้ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน ณ วันที่ 22 
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   เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ส่งหนังสือแจ้งทางสมาชิกฯและผู้บริหาร ทราบ  
แล้วค่ะ ขออนุญาตรายงาน เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) การเพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนา 5 ปี แต่มีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผน เพ่ือสอดคล้องตามนโยบายของรัฐกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -  2565)  เพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2 )  จ านวน  3  โครงการ  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  มีจ านวน  2  โครงการ 

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนในช่วงเทศกาล งบประมาณ         
60,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบส านักปลัด งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   ฝ่ายปกครอง   ส านักปลัดเทศบาล 

2. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
งบประมาณ   300,000.- บาท หน่วยงานรับผิดชอบส านักปลัด  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   ฝ่ายปกครอง   ส านักปลัดเทศบาล     แผนงานส่งเสริมความ 

               เข้มแข็งของชุมชน   มีจ านวน  1  โครงการ 
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ งบประมาณ 200 ,000.-บาท 

หน่วยงานรับผิดชอบส านักปลัด งานพัฒนาชุมชน  จึงเรียนมาเพ่ือ
ทราบค่ะ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจาณา 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไประเบียบวาระที่  4.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย
ประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน ส านักปลัดเทศบาล เชิญปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต ์  เ รี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                        
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพ่ือโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   งบลงทุน         

หมวดครุภัณฑ์  ครุภัณฑส์ านักงาน  จ านวน  1 รายการ   
                              โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์   ครุภัณฑ์ส านกังาน 

1. จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จ านวน 2 หลัง เป็นเงิน 9 ,600.-บาท                              
(-เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน-) ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน
บัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ  ส านักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม  2562  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
1. แผนงานบริหารงานทั่ว ไป  งานสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวด

รายจ่ายค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  
20,000.-บาท ขอโอนลดงบประมาณ  9,600.-บาท (-เก้าพันหกร้อยบาท
ถ้วน-)  
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หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนและงานการเจ้าหน้าที่  มีความจ าเป็นจัดซื้อตู้เก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 2 หลัง  ส าหรับใช้ในการเก็บเอกสาร เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และอ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย เพ่ือ
พิจารณา 

นายทวีเกียรติ  ปรชีาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  ส านักปลัดเทศบาล ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน     
ส านักปลัดจ านวน 1 รายการ เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่  4.2 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่ หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน กองการศึกษา เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต ์  เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                        
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพ่ือโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน               

หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑส์ านักงาน  จ านวน  2  รายการ   
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ inverter)  ขนาด 

13,000  บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,100.-บาท   
(-สามหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ปรากฏอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  เดือน ธันวาคม  2562 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
1. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่ าวัสดุ  

ประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้  30,000.- บาท  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนลด 30,000.-บาท   โอนลด 12,000.- บาท   

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น          
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่  งบประมาณตั้งไว้  
30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  2,650.- บาท  โอนลด 
2,100.- บาท  
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3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น         
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่าย หมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้  
100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด 16,000.-บาท โอนลดเต็ม
จ านวน  16,000.-บาท 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
ด้วยกองการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท างาน  เพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอีกทั้ง เพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพ่ือพิจารณา 

นายทวีเกียรติ  ปรชีาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  กองการศึกษา ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน           
กองการศึกษา  จ านวน   2   รายการ เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่  4.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ หมวด งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง เชิญท่าน

ปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต ์  เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                         
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพ่ือโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ งบลงทุน   หมวด 

รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ     
จ านวน  1  รายการ   
โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน       

หมวดรายจ่ ายค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ า งประเภทรายจ่ าย  ค่ าก่อสร้ า ง               
สิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล  
ทะเมนชัย จ านวนเงิน 100 ,000.-บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 
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โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
1. แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะน ัน ท น า ก า ร  ง า น ก ีฬ า แ ล ะ

นันทนาการ  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  ตั้งไว้  100,000.-บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  
100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) 

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
เนื่องจากกองการศึกษาได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาลต าบลทะเมนชัยไว้ ใ นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นัน ทน าก า ร   ง า นกีฬ า แล ะนันท นา กา ร   งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณผิดแผนงาน ดังนั้น  เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมตรงตาม
วัตถุประสงค์  เ พ่ือความสะดวกการบริหารการจัดที่ดีและเพ่ือการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ถูกต้องจึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
พ.ศ. 2563 น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัยเพ่ือพิจารณา 

นายทวีเกียรติ  ปรชีาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้าง          

สิ่งสาธารณูปการ  ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ โอนงบประมาณตั้ งจ่ายรายการใหม่ หมวด รายจ่ายค่าที่ดิน           
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  จ านวน 1 รายการ 
เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ระเบียบวาระที่  4.4 ขอความเห็นชอบพิจารณาโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ หมวด เงินอุดหนุน   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด

อ าเภอล าปลายมาศ  เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
นายปัญญา   มาจิตต ์  เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                         
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  ผมขอเสนอญัตติเพ่ือโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่หมวด เงินอุดหนุน       

โครงการป้ องกั นและแก้ ไขปัญหาปัญหายาเสพติ ดอ า เภอล าปลายมาศ                   
จ านวน  1  รายการ   
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โอนเพิ่มงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63       
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบ

ภายใน งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ
ป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพต ิดอ า เภอล าปลายมาศ  จ านวนเง ิน 
10 ,000.-บาท (-หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน-) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอล าปลายมาศ 

โอนลดงบประมาณ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
ตั้งไว้  50,000.-บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  10,000.-บาท (-หนึ่งหม่ืน
บาทถ้วน-)  

หลักการ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบ
กับมีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ บร 0518/ว32  ลงวันที่  20 มกราคม 2563  
เรื่องขอรับอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ 
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ตรวจสอบดูรายละเอียด  โครงการว่าเราสมควร 
จะอุดหนุนหรือไม่ข้ึนอยูอ่ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ครับ  

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ดิฉันขออนุญาตแจ้งรายละเอียด เรื่องเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ  ตามหลักการ การจ่ายเงินอุดหนุน ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562   
มาตรา 67 ทวิ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 การที่จะจ่ายเงินอุดหนุนเมื่อได้รับอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นและได้เสนอหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านการอนุมัติเห็นชอบแล้ว 
เทศบาลฯ จึงจะสามรถท าการอุดหนุน  ให้อ าเภอล าปลายมาศได้ และเมื่อทาง
อ าเภอฯ  ได้ด าเนินการโครงการเสร็จแล้วก็จะรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
ให้เทศบาลฯ ทราบต่อไป  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เชิญท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะสอบถามรายละเอียดเ พิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผม
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอเป็นตัวแทน ขอสอบถามเรื่อง การอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข  

ปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ ว่าถ้าทางเทศบาลฯ ถ้าไม่อุดหนุนให้   
ทางอ าเภอฯ จะด าเนินโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ครับ 
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นายปัญญา   มาจิตต ์  เรียนประธานสภาเทศบาล ผมขออนุญาตชี้แจง ว่าอ าเภอล าปลายมาศ ขอรับเงิน
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ           อุดหนุนทุกหน่วยงานนั้น ทาง อบต. ทุกที่สามารถอุดหนุนได้ง่ายกว่าเทศบาล    

เพราะผู้บริหารมีอ านาจอนุมัติ เงินอุดหนุนได้เลย ส่วนเทศบาลนั้นจะต้องน าโครงการ
เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาอนุมัติก่อน  จึงจะสามารถด าเนินการอุดหนุนได้  
ส่วนอ าเภอฯ  ก็มีเงินสมทบอยู่แล้ว สามารถด าเนินการได้ครับ   

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา เ ช ิญ ส ม า ช ิก ฯ  ท ่า น ไ ห น จ ะ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อ ีย ด เ พิ ่ม เ ต ิม ห ร ือ ไ ม่       
ประธานสภาเทศบาล  เชิญ ท่าน ส.ท. สุพรรรณ ครับ 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย ์  เ รี ย น ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                                       
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสุพรรณ  ซึมรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาต าบลทะเมนชัย  ผมสงสัยเรื่อง 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ  ปกติเทศบาลฯ 
เราน่าจะมีโครงการที่เก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดอยู่ด้วยน่ะครับ 

นายปัญญา   มาจิตต ์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขออนุญาตชี้แจงว่า
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณโครงการอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด แตไ่ด ้

มีหนังสือจากอ าเภอล าปลายมาศ ด่วนที่สุด ที่ บร 0518/ว32  ลงวันที่  20 มกราคม 
2563  เรื่องขอรับอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ      
ล าปลายมาศ   ซ่ึงเทศบาลฯ  ไม่ได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไว้ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรชีาพานิชพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล หมวดเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ  

ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดเงินอุดหนุน      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติดอ าเภอล าปลายมาศ  เห็นชอบ     
7 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ                                  
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2563  เชิญท่านปลัดครับ      
นายปัญญา มาจิตต์  ผมขออนุญาต เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมน  ประจ าปี 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  พ.ศ. 2563  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ  นั้นตามร่างเดิม  การประชุม         
     พ.ศ. 2563   มีการก าหนด เป็น 4 สมัย ดังนี้ 
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1-30  พฤษภาคม  2563      มีก าหนด  30  วัน 
 สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1-30  สิงหาคม     2563      มีก าหนด  30  วัน 
    สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1-30  ธันวาคม     2563      มีก าหนด  30  วัน 
    การประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์  

2564  มีการก าหนด 28 วัน  ก็ขอให้ท่ านสมาชิกทุกท่านได้ เสนอแนะ            
เรื่องการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯ ท่านไหนจะน าเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  เชิญ ท่าน ส.ท. สุพรรณ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



10 

 

นายสุพรรณ  ซึมรัมย์       เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายสุพรรณ      ซึมรัมย์    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย                               

ผมขอเสนอในรูปแบบเดิม  คือ การประชุมสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. 2563           
เดือนกุมภาพันธ์  2563                                         

 มีการก าหนดการประชุม ไว้ 4 สมัย ดังนี้    
 สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่  1-28  กุมภาพันธ์  2563    มีก าหนด  28  วัน 
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่  1-30  พฤษภาคม  2563    มีก าหนด  30  วัน 

สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  1-30  สิงหาคม    2563      มีก าหนด  30  วัน 
    สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  1-30  ธันวาคม    2563       มีก าหนด  30  วัน 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯ ท่านไหน จะเสนอได้อีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม                               
ประธานสภาเทศบาล  
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปี           

พ.ศ. 2563 ตามร่างรูปแบบเดิม เห็นชอบ  7  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯ ท่านไหน จะเสนออีกหรือไม่ เชิญ  สท. สุพรรณณ ครับ                               
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุพรรณ   ซึมรัมย ์  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอสอบถาม                                          
สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ ตรงซอย 4 ตู้ช๊อต ท าให้เกิดประกายไฟ   ผมอยากให้เทศบาล  
    ได้ตรวจสอบและด าเนินการ ใช้ระบบอัตโนมัติ ครับ 
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯ ท่านไหน จะเสนอได้อีกหรือไม่ เชิญปลัดเทศบาล ครับ                             
ประธานสภาเทศบาล 
นายปัญญา มาจิตต์  ทางเทศบาลจะให้กองช่าง ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติแล้ว ทางเทศบาลฯ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ จะรีบด าเนินการ ครับ           
นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล   ท่านไหนจะเพ่ิมเติมไหมครับเรียนเชิญท่านผู้ก ากับ   
ประธานสภาเทศบาล  ต ารวจ สภ.ทะเมนชัย ครับ      
พันต ารวจเอกชูสิทธิ์    หล่อแสง เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผู้ก ากับ สภ.ทะเมนชัย     ผม พันต ารวจเอกชูสิทธิ์   หล่อแสง  ผู้ก ากับสถานี สภ.ทะเมนชัย   ผมขอความอนุเคราะห์ 

เรื่อง ไฟฟ้าหน้าสถานีต ารวจครับ ช่วยติดให้สว่างด้วยครับ หลอดไฟฟ้าเก่า ตรงทาง
ด้านหลังโรงพักสถานีต ารวจ ถ้าหากเป็นไปได้จะติดเพิ่มเป็น 2 เสาก็จะสว่าง
มากขึ้น ช่วยตัดต้นไม้มันรกบ้างก็จะดี ขอบคุณครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯท่านไหน จะเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่าน ส.ท.สุทิน ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทิน   ซุงรัมย ์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายสุทิน ซุงรัมย์ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลต าบลทะเมนชัย แจ้งเรื่องไฟฟ้าครับ ให้ทางเทศบาลได้เปลี่ยนหลอด

ไฟฟ้า จ านวน 3 หลอด ตรงหน้าวัดอิสาณทะเมนชัย เพราะวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
จะมีงานเทศน์มหาชาติ ด าเนินการด้วย ครับ     

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯ ท่านไหน จะเสนอได้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญ รองปลัดเทศบาล ครับ                               
ประธานสภาเทศบาล          
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นายพิพัฒน์  เรืองประโคน เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล  ผม นายพิพัฒน์ เรืองประโคนรองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย เรื่องไฟฟ้า 

สาธารณะ ตามหลักความจริงแล้ว ผมจะเปลี่ยนระบบเป็นระบบอัตโนมัติ และมี  
ตู้เมนต์ทุกชุมชน  แจ้งให้กองช่างตรวจสอบด าเนินการให้ครับ  ส่วนเรื่องไฟฟ้าหน้า
วัดนั้น ได้ด าเนินการซื้อหลอดไฟฟ้าแล้ว จะให้ช่างไปติดให้ ครับ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯท่านไหน จะเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญท่าน ส.ท.มานิตย์ ครับ          
ประธานสภาเทศบาล          
นายมานิตย์  ชุบรัมย์       เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายมานิตย์  ชุบรัมย์                                          
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอสอบถามเรื่องความเดือดร้อนของ

ประชาชน   เรื่องน้ า เห็นทางเทศบาลแจ้งให้ผู้น าชุมชนส ารวจความต้องการน้ า    
จากชาวบ้าน จึงอยากถามว่าจะแจกจ่ายน้ าไดต้อนไหนครับ                                                                                                                                                                                                                    

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันขออนุญาตชี้แจงรายละเอียด 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ เรื่องน้ า เทศบาลฯ  ได้ประสานงานกับการประปาอ าเภอล าปลายมาศแล้ว แต่ระบบ

ควบคุมการจ่ายน้ ามีการรัดกุมมากขึ้น เนื่องจากกลัวว่าฤดูแล้งทางประปาจะขาด
แคลนน้ า ดังนั้นจะต้องมีหนังสือจากอ าเภอ ประกาศเกี่ยวกับภัยแล้งก่อน  โดยทาง
เราได้ท าหนังสือไปที่อ าเภอล าปลายมาศแล้ว และท าแผนกการแจกจ่ายน้ าแนบไป
ด้วยดังนั้น คงต้องรอหนังสือจากอ าเภอล าปลายมาศประสานไปที่การประปาก่อนจึง
จะด าเนินการได้ค่ะ 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกฯท่านไหน จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญ ส.ท.สง่า ครับ          
ประธานสภาเทศบาล 
นายสง่า  ศรีพนามน้อย       เรียนประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผม นายสง่า ศรีพนามน้อย 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ผมขอเสนอเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ 13 

เนื่องจากได้ขยายไฟฟ้าไปท าให้ไฟฟ้าตกบ่อย อีกเรื่องหนึ่งคือประชาชนหมู่ 13 
ได้รับความเดือดร้อน การเปลี่ยนท่าน้ าบ่อยเนื่องจากที่เทศบาลได้สูบน้ าในสระเพ่ือ
น าน้ ามาผลิตน้ าประปาเพ่ือให้ประชาชนใช้ ท าให้ท่าน้ าตื้นเขิน ส่งผลให้ประชาชน
ต้องเปลี่ยนท่าน้ าบ่อย ขอความอนุเคราะห์ เทศบาลฯ ให้เ พ่ิมหม้อแปลงด้วย 
ประกอบกับเทศบาลได้สูบน้ าจากสระนกเขาท าน้ าประปา ผมแนะน าให้เทศบาลฯ 
ได้ท าโชล่าเซลล์ จะได้สูบน้ าใส่สระนกเขาครับ 

นายปัญญา มาจิตต์  ผมชี้แจงครับ เดิมการขยายเขตไฟฟ้านั้น เป็นการอุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอฯ 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  เนื่องจากมีการขยายเขต ควรจะแจ้งไฟฟ้าอ าเภอล าปลายมาศได้ เลย  เพราะมี 

ระเบียบเรื่องการอุดหนุนไฟฟ้าอยู่แล้ว โดยให้ไฟฟ้าด าเนินการระบบอัตโนมัติ ครับ         
นายสุที   แสนรัมย์  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุม              
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13   ผมนายสุที   แสนรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13  ผมขอแจ้ง  เรื่องน้ าประปา ด้วยเทศบาลฯ    

 ได้สูบน้ าจากกสระนกเขาใส่สระบาดาลเพ่ือน าน้ าประปามาแจกจ่ายชาวบ้าน ตั้งแต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  อยากให้เทศบาลฯ แก้ปัญหาด้วย เรื่องประปามีปัญหาตลอด         
ทั้งนี้เทศบาลยังสูบน้ าจากกสระนกเขา จนจะแห้งหมดอยู่แล้ว ครับ 

นางประสพสุข ศลาประโคน เรียนประประธานเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางประสพสุข   
หัวหน้าฝ่ายโยธา    ศลาประโคน  หัวหน้าฝ่ายโยธา ขอสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจะด าเนินการ ให้ค่ะ 
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นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกฯท่านไหน จะสอบถามเพ่ิมหรือไม่ เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8         
ประธานสภาเทศบาล   
นายธนาเดช   ตีระมาศวณิช เ รี ย น ป ร ะ ป ร ะ ธ า น ส ภ า เ ท ศ บ า ล   ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ทุ ก ท่ า น                     
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ผม  นายธนาเดช     ตีระมาศวณิช   ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี ่ 8  ผมขอแจ้ง เรื่องการแจกจ่ายน้ า  

ขั้นตอนแรกต้องแยกน้ าก่อนการแจกน้ า เพราะตอนนี้ชาวตลาดเจอวิกฤตน้ า ไม่มีน้ า
ใช้ เป็นไปได้ไหม ที่จะประชาสัมพันธ์ การเปิด-ปิดน้ า ให้เป็นเวลา เพ่ือจะให้ชาวบ้าน
จะได้ส ารองน้ าไว้ใช้ อีกเรื่องครับงานป้องกัน เมื่อน ารถไปแจกน้ าให้ชาวบ้าน ปัญหา
เรื่องรถดับเพลิงถังเล็กท าให้เก็บน้ าได้น้อยพอเป็นไปได้ไหมที่เปลี่ยนถังน้ าใหม่ หรือ
จะจัดซื้อใหม่เลยจะดีไหม เรื่องสัญญาณไฟเตือนจราจร อยากให้เทศบาลฯ ตรวจเช็ค
ว่าใช้งานไดด้ีอยู่หรือไม่ เช็คทุกจุดให้ด้วยครับ 

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ค่ะ ที่ ให้ค าแนะน า  เรื่องการให้บริการน้ า 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ให้แก่ประชาชน ซึ่งโดยการแยกการใช้น้ า เพื่ออุปโภคหรือบริโภคเทศบาลฯ       

มีเจ้าหน้าที่ขับรถรับผิดชอบอยู่แล้วก็จะรู้ว่าจะไปเอาน้ าไปแจกจ่ายได้และอีก
เรื่องรถบรรทุกน้ า นั้นที่เสนอว่าดัดแปลงครุภัณฑ์เรื่องถังน้ า เราจะดูว่าหากท า
การดัดแปลงรถแล้วจะได้หรือไม่คุ้มเสีย กลัวว่าจะซ่อมบ่อยจะเพ่ิมภาระหรือว่า
ถ้าจะซื้อใหม่คงต้องขอสภาท้องถิ่นค่ะ และต้องดูระเบียบด้วย 

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีท่านสมาชิกท่านไหนจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล เรื ่องรถส่วนกลางของเทศบาลฯ  มีประกันภัยหรือไม่ครับ อย่างในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุขึ้นกับพนักงานของเรา  นั้นจะมีวิธีการเยียวยากันอย่างไร เพราะผมได้
ข้อมูลว่ารถเทศบาลฯ ของเราไม่มีประกันภัยสักคัน เพราะรถทุกคันได้รับการยกเว้น
ประกันภัยและยกเว้นภาษี  จึงอยากให้ท่านปลัดเทศบาลฯ หาทางที่มีตั้งงบประมาณ
เพ่ือท าประกันภัยกับรถของเทศบาลฯทุกคัน เพราะบางทีไม่รู้จะเจออุบัติเหตุเกิดขึ้น
อีกเม่ือไหร่ ถือว่ามีความเสี่ยงมากเลย ขอให้ท่านศึกษาระเบียบฯ เพ่ือตั้งงบประมาณ
ด้วยครับ 

นายปัญญา มาจิตต์  ผมขออนุญาตครับ เรื่องประกันรถยนต์ส่วนราชการ  นั้นทางเทศบาลฯ ไม่ได้ตั้ง
ปลัดเทศบาล/เลขานุการ  งบประมาณไว้เพราะกลัวจะถูก ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ทักท้วงจะเรียก 

เงินคืน จากผมได้สอบถามจากหน่วยงานอ่ืนก็ไม่ได้ท าประกันภัยเหมือนกัน      
พ่ึงได้มีระเบียบออกมา ปี 2562  หลังจากเราได้การตั้งงบประมาณไปแล้ว  ดังนั้น
เทศบาลฯ ก็จะได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือท าประกันภัยกับรถหลวงทุกคัน ตามประเภท
ความเสี่ ยง ประกันภัย ชั้น 1 , 2 , 3 ตามความเสี่ ยงของรถ เช่น  รถกู้ภัย      
รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง รถมอเตอร์ไซด์  

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านไหนจะเพ่ิมเติมไหมครับเรียนเชิญท่านผู้ก ากับ   
ประธานสภาเทศบาล  ต ารวจ สภ.ทะเมนชัย ครับ      
พันต ารวจเอกชูสิทธิ์  หล่อแสง ผมว่ารถราชการทุกคันควรท าประกันภัย รถทุกคันมีความเสี่ยงทุกคันอยู่แล้ว           
ผู้ก ากับ สภ.ทะเมนชัย     เหตุการณเ์กิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเรามีประกันภัยก็จะคุ้มครอง ทั้งคนขับและคนเจ็บไม่ว่า          

จะเป็นผู้ถูกกระท าหรือกระท าคนอ่ืน เพราะอุบัติเหตุนั้นเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่  
ถ้าจะดีหน่อยก็ประกันชั้น 1 คุ้มครองคนเสียชีวิต 300,00.-บาท คนเจ็บด้วย ตั้งแต่ 
วันที่ 1 เมษายน นี้จะออกกฎหมายใหม่ ประกันภัยจะคุ้มครอง จากยอดเงิน 
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300,000.-บาท เป็น 500,000.-บาท ก็รอฟังข่าวอยู่ครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ถ้าเป็นรถเทศบาลฯ ไปชนคนอ่ืนเสียชีวิต และรถเทศบาลฯ ไม่มีประกัน จะเอา
ความผิดที่ใครเพราะคนขับเสียชีวิต คงจะต้องฟ้องศาลเอา ครับ     

น.ส.พิมพ์ลดา  ธีระมนต์ปราณีต ขออนุญาต ชี้แจง ด้วยฝ่ายปกครอง ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติเพ่ือจัดท า พรบ. 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ และประกันภัยรถของเทศบาลทุกคัน ตามประเภทของรถแต่ละประเภท    

และ ได ้ม ีร ะ เ บ ียบ  ป ี 2562  เ ร า เ อ งจ ะ ได ้ศ ึกษ า เ พิ ่ม เ ต ิม  โ ดยจะ โอน
งบประมาณตั้งรายการใหม่ หมวดค่าใช้สอย ไม่ต้องผ่านสภา จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เรียกว่า วัวหายแล้วล้อมคอก จะพยายามหาทางออกที่ดี ค่ะ    

นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุม  จะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณ 
           ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ท าให้การประชุมประสบความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ หากไม่มีสมาชิกจะเสนออะไรอีก ผมขอปิดการประชุมครับ 

   

เลิกประชุมเวลา  ๑2.0๐  น. 

    ลงชื่อ                                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม         

              (นางสาวนภัสนันท์  สุดตาชาติ) 
              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 

                  ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม         

                   (นายปัญญา   มาจิตต์) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย          

 ลงชื่อ                     ลงชื่อ    ลงชื่อ                                                                                       

         (นายสุพรรณ  ซึมรัมย์)                    (นายมานิตย์  ชุบรัมย์)                  (นายสง่า  ศรีพนามน้อย) 
          ประธานคณะกรรมการ        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          เลขานุการคณะกรรมการ 
         ตรวจรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 

                  ลงชื่อ  

(นายทวีเกียรติ  ปรีชาพานิชพัฒนา) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลทะเมนชัย 

 


